



สาธารณรัฐเซอร์เบีย

Republic of Serbia



เมืองหลวง กรุงเบลเกรด

ที่ตั้ง อยู่บริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 88,361 ตร.กม. ขนาดใหญ่อันดับที่ 111 ของโลก แบ่งเป็นพื้นดิน 19,194 ตร.กม. พื้นที่ป่า 19,499 ตร.กม. เซอร์เบียเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล (landlocked) โดยต้องใช้เส้นทางผ่านมอนเตเนโกรเพื่อเข้าถึงทะเลเอเดรียติก และสามารถเชื่อมต่อกับพื้นที่ยุโรปตอนในและทะเลดำได้โดยผ่านแม่น้ำดานูบ

อาณาเขต

ทิศเหนือ	ติดกับฮังการี
ทิศใต้	ติดกับบอร์มาซิโดเนีย และแอลเบเนีย
ทิศตะวันออก	ติดกับโรมาเนีย และบัลแกเรีย
ทิศตะวันตก	ติดกับมอนเตเนโกร โครเอเชีย และบอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา

ภูมิประเทศ มีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย ทางตอนเหนือมีที่ราบ ทางตะวันออกมีแนวหินปูนและแอ่งน้ำ ทางตะวันออกเฉียงใต้มีภูเขาและเนินเขาที่เก่าแก่ ทางเหนือมีแม่น้ำดานูบ ทางใต้มีแม่น้ำ Morava ตอนกลางประกอบด้วยเนินเขาเตี้ย ๆ และสูงปานกลาง แทรกด้วยแม่น้ำและแอ่งน้ำขนาดเล็ก

ภูมิอากาศ มีสภาพอากาศแบบทวีปยุโรปในทางตอนเหนือของประเทศ (หนาวจัดในฤดูหนาว ร้อนชื้นในฤดูร้อน และมีฝนตกประปราย) ในภาคอื่น ๆ มีลักษณะอากาศแบบทวีปยุโรปและเมดิเตอร์เรเนียนผสมกัน (ฤดูหนาวค่อนข้างหนาว และมีหิมะตกหนัก ในฤดูร้อนและฤดูใบไม้ผลิอากาศจะร้อนแห้ง)

ประชากร 6,605,168 คน (ประมาณการจากสำนักงานสถิติเซอร์เบีย เมื่อ ม.ค.2567) แบ่งเป็นชาวเซอร์เบีย 83.3% ฮังการี 3.5% โรมา 2.1% บอสเนีย 2% อื่น ๆ (โครแอต แอลเบเนีย สโลวัก บัลแกเรีย) 9.1 % อัตราส่วนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ปี) 14.4% วัยรุ่นถึงวัยกลางคน (15-64 ปี) 65.6% และ วัยชรา (65 ปีขึ้นไป) 20% อัตราการเกิด 8.8 คนต่อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 14.9 คนต่อประชากร 1,000 คน อายุขัยเฉลี่ยของประชากร 75.3 ปี เพศชาย 72.7 ปี เพศหญิง 78.1 ปี

ศาสนา คริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์ 84.6% คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 5% อิสลาม 3.1% นับถือศาสนาอื่น 2% ไม่นับถือศาสนา 1.1% คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ 1% ไม่ทราบข้อมูล 3.1%

ภาษา ภาษาราชการ ได้แก่ ภาษาเซอร์เบีย ภาษาอื่น ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาบอสเนีย ภาษาโรมา

การศึกษา อัตราการรู้หนังสือ 99.5% (พิจารณาจากหลักเกณฑ์ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่อ่านออกเขียนได้) งบประมาณทางการศึกษา 2.8% ของ GDP

การก่อตั้งประเทศ เซอร์เบียเคยเป็น 1 ใน 6 ชาติในสาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย หรือ Socialist Republic of Yugoslavia ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2488 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (อีก 5 ชาติ ในกลุ่ม ได้แก่ มอนเตเนโกร สโลวีเนีย โครเอเชีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา และนอร์ทมาซิโดเนีย) จนกระทั่งห้วงทศวรรษที่ 1990 สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวียค่อย ๆ แตกสลาย โดย 1) สโลวีเนียและนอร์ทมาซิโดเนียสามารถแยกตัวเป็นอิสระได้โดยสันติ 2) การแยกตัวของโครเอเชียและบอสเนียต้องเผชิญกับการทำสงครามอย่างรุนแรง 3) เซอร์เบียและมอนเตเนโกร ห้วงปี 2535-2546 รวมตัวกันจัดตั้งเป็น Federal Republic of Yugoslavia ต่อมาปี 2546 ปรับรูปแบบเป็น Union of Serbia and Montenegro ที่มีลักษณะการรวมตัวแบบหลวมกว่าเดิม และปี 2549 มอนเตเนโกรได้ลงประชามติและแยกตัวเป็นเอกราช ส่งผลให้เหลือเพียงเซอร์เบียประเทศเดียว ปัจจุบันเซอร์เบียพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์กับคอซอวอ จากความขัดแย้งยืดเยื้อ นับตั้งแต่การประกาศเอกราชฝ่ายเดียวของคอซอวอ

วันชาติ 15 ก.พ. ของทุกปี

การเมือง ปกครองแบบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข ปัจจุบันคือนาย Aleksandar Vučić
ฝ่ายบริหาร : นรม. ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรีทำหน้าที่ฝ่ายบริหาร ปัจจุบันคือนาย Miloš Vučević โดย นรม. ได้รับการคัดเลือกจากสภาผู้แทนราษฎร (The National Assembly) ตามข้อเสนอของประธานาธิบดีที่ได้หารือกับแกนนำในรัฐสภาเพื่อเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม ทั้งนี้ ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งทั่วประเทศโดยประชาชน วาระ 5 ปี ภารกิจของประธานาธิบดีส่วนใหญ่เน้นด้านพิธีการ และมีอำนาจด้านการบริหารอย่างจำกัด บุคคลในคณะรัฐมนตรีได้รับการเสนอชื่อจาก นรม. และสภาผู้แทนราษฎรให้การรับรอง ในทางปฏิบัติ อำนาจการบริหารอยู่ที่ นรม. รอง นรม. ต่าง ๆ และรัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ โดย นรม. ทำหน้าที่เสนอวาระต่อสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี

ฝ่ายนิติบัญญัติ : ระบบสภาเดี่ยว มีสภาผู้แทนราษฎร (The National Assembly) ประกอบด้วยผู้แทนที่มาจากการคัดเลือกด้วยวิธีการลงคะแนนลับจำนวน 250 คน วาระ 4 ปี มีอำนาจสูงสุดด้านนิติบัญญัติทำหน้าที่พิจารณารับรองหรือปรับแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ รวมถึงการแต่งตั้งและถอดถอนผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติเซอร์เบีย และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภาครัฐอื่น ๆ ทั้งนี้ พรรค Serbian Progressive Party (SNS) ซึ่งนำโดยประธานาธิบดี Aleksandar Vučić ชนะการเลือกตั้งสมัยที่ 1 เมื่อ มิ.ย. 2563 และชนะการเลือกตั้งสมัยที่ 2 เมื่อ 3 เม.ย. 2565 (เป็นการเลือกตั้งก่อนกำหนดเดิมในปี 2567)

ฝ่ายตุลาการ : กระบวนการยุติธรรมประกอบด้วยศาลหลายระดับ ได้แก่ ศาลชั้นต้น (Basic Court) ศาลชั้นสูง (High Court) ศาลอุทธรณ์ (Appellate Court) และศาลฎีกา (Supreme Court of Cassation) ศาลฎีกามีอำนาจสูงสุด ทำหน้าที่ทบทวนคดีความที่ผ่านการพิจารณาจากศาลชั้นรองอื่น ๆ ลดหลั่นตามลำดับ นอกจากนี้ ยังมีศาลเฉพาะด้าน เช่น ศาลพาณิชย์ (Commercial Court) ศาลปกครอง (Administrative Court)

การแบ่งเขตการปกครอง การจัดการเขตบริหารการปกครองของเซอร์เบียแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่คือ เซอร์เบียกลาง (Central Serbia/Serbia proper) และจังหวัดปกครองตัวเองวอยโวดีนา (Autonomous Province of Vojvodina) โดยจัดแบ่งการปกครองย่อยเป็นเขตต่าง ๆ จำนวน 25 เขต (30 เขต หากรวมคอซอวอด้วย) แบ่งออกเป็น เขตปกครองพิเศษ 1 เขต คือ เขตปกครองพิเศษเบลเกรด เขตปกครองในวอยโวดีนา 7 เขต ได้แก่ ซเรม บาคกาใต้ บาคกาตะวันตก บาคกาเหนือ บานัทเหนือ บานัทตอนกลาง และบานัทใต้ เขตปกครองในซุมาดิยาและเซอร์เบียตะวันตก 8 เขต ได้แก่ โกลูบารา ซุมาดิยา ซลาติบอร์ โบโมราฟลีเย มาชวา โมราวิทซา ราชกา และราชีนา เขตปกครองในเซอร์เบียภาคตะวันออกและใต้ 9 เขต ได้แก่ ซาเยร์ซาร์ โทปลิทซา นิชวาา บรานิชเวโว บอร์ ปชินยา ปิรอต โปดูนาฟลีเย และยาบลานิทซา เขตปกครองอยู่ในคอซอวอ 5 เขต (มีปัญหาขัดแย้งเรื่องการอ้างสิทธิ) ได้แก่ คอซอวอ คอซอวอ-โบโมราฟลีเยคอซอฟสกา-มิตรวิทซา เปชและพริชเรน

พรรคการเมืองสำคัญ : พรรค Serbian Progressive Party (SNS) เป็นพรรครัฐบาลตั้งตั้งแต่ปี 2555 โดยมีอุดมการณ์แบบกลางขวา มีประธานาธิบดี Aleksandar Vučić เป็นอดีตหัวหน้าพรรค และปัจจุบัน นาย

Miloš Vučević นรม. ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค อย่างไรก็ตาม พรรคฝ่ายค้านเคยโจมตีพรรค SNS ว่าจัดการเลือกตั้งแบบเผด็จการ และไม่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งเมื่อปี 2563 นอกจากนี้ เซอร์เบียยังมีพรรคของกลุ่มชาติพันธุ์ในเซอร์เบีย ได้แก่ พรรค Alliance of Vojvodina Hungarians (SVM/VMSZ) ของชนกลุ่มน้อยชาวฮังการี พรรค Albanian Democratic Alternative-United Valley (PVD/PDD) ของชนกลุ่มน้อยชาวแอลแบเนีย และพรรค Party of Democratic Action (SDA) ของชนกลุ่มน้อยชาวบอสเนีย

เศรษฐกิจ เศรษฐกิจเซอร์เบียมีสัญญาณเชิงบวก โดยมีแนวโน้มการเติบโตอย่างมั่นคง ในระยะแรกเป็นผลมาจากภาคการก่อสร้างและการบริการ โดยเซอร์เบียสามารถดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะได้เป็นอย่างมาก เกิดการจ้างงานและค่าจ้างสูงเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมมีเสถียรภาพ หนี้สาธารณะลดลง และเงินตราสำรองต่างประเทศเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในระยะกลาง คาดว่าเศรษฐกิจจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของภาคอุปโภคบริโภค การลงทุน และการส่งออก อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาและเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ เซอร์เบียจำเป็นต้องดำเนินการปฏิรูปประเทศ เฉพาะอย่างยิ่งในด้านการกำกับดูแล การแข่งขัน และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมถึงยังต้องเฝ้าระวังการดำเนินนโยบายการคลังและการจัดการเงินเพื่ออย่างรอบคอบ

สกุลเงิน ตัวย่อสกุลเงิน : ดินาร์เซอร์เบีย (Serbia Dinar)

อัตราแลกเปลี่ยนต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ : 1 ดินาร์เซอร์เบีย : 0.0092 ดอลลาร์สหรัฐ

อัตราแลกเปลี่ยนต่อ 1 บาท : 1 ดินาร์เซอร์เบีย : 0.31 บาท (ต.ค.2567)

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ปี 2567)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) : 81,870 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 3%

รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี : 12,357 ดอลลาร์สหรัฐ

แรงงาน : 2,835,900 คน

อัตราการว่างงาน : 9%

อัตราเงินเฟ้อ : 4.2%

มูลค่าการส่งออก : 32,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าส่งออกสำคัญ : สายไฟหุ้มฉนวน แร่ทองแดง ไฟฟ้า ยางรถยนต์ และมอเตอร์ไฟฟ้า

มูลค่าการนำเข้า : 38,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้านำเข้าสำคัญ : ไฟฟ้า น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ยาบรรจุหีบห่อ และรถยนต์

คู่ค้าสำคัญ : สหภาพยุโรป (เยอรมนี อิตาลี) บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โรมาเนีย รัสเซีย และจีน

การทหาร มีกำลังพล 28,150 นาย (แยกเป็น ทบ.13,250 นาย ทอ.5,100 นาย Training Command 3,000 นาย Guards 1,600 นาย และอื่น ๆ 5,200 นาย) กกล.สารวัตรทหาร 3,700 นาย กำลังพลทหารสำรอง 50,150 นาย งบประมาณด้านการทหารคิดเป็น 1.82% ของ GDP เซอร์เบียยกเลิกการเกณฑ์ทหารตั้งแต่ ค.ศ.2553 โดยปัจจุบัน ผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถสมัครเป็นทหารได้โดยสมัครใจ

สถานการณ์ด้านความมั่นคง

- 1) ความขัดแย้งระหว่างเซอร์เบีย-คอซอวอ ทั้งด้านปัญหาความมั่นคงทางชายแดน การไม่ยอมรับเอกราชของคอซอวอ และความขัดแย้งระหว่างชาติพันธุ์
- 2) เสถียรภาพในภูมิภาค สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา รัสเซีย-ยูเครน องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) กับรัสเซีย
- 3) ความขัดแย้งภายในประเทศ
- 4) ความมั่นคงด้านพลังงาน เซอร์เบียพึ่งพาพลังงานและก๊าซธรรมชาติจำนวนมากจากรัสเซีย หากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ยกระดับมากยิ่งขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อราคาพลังงาน และทำให้เกิดการขาดแคลนพลังงานได้

สมาชิกองค์การระหว่างประเทศ เข้าร่วมในองค์การระหว่างประเทศ ที่สำคัญ เช่น UN, OSCE, WTO, IMF, EBRD, FAO, WHO, IAEA, ILO และ Interpol

การขนส่งและโทรคมนาคม ท่าอากาศยาน 26 แห่ง ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ 2 แห่ง เส้นทางท่อส่งก๊าซ 1,936 กม. ท่อส่งน้ำมัน 413 กม. เส้นทางรถไฟระยะทาง 3,809 และการเดินทางทางน้ำ 587 กม. ด้านโทรคมนาคม มีโทรศัพท์พื้นฐานให้บริการประมาณ 2.57 ล้านเลขหมาย โทรศัพท์เคลื่อนที่ 8.26 ล้านเลขหมาย รหัสโทรศัพท์ +381 จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตคิดเป็น 78.36% ของประชากร รหัสอินเทอร์เน็ต .rs เว็บไซต์การท่องเที่ยว www.serbia.travel

การเดินทาง ไม่มีเที่ยวบินตรงจากไทยไปเซอร์เบีย แต่สามารถเปลี่ยนเครื่องบินเพื่อต่อไปยังเซอร์เบียได้หลายประเทศ เช่น รัสเซีย ตุรกี ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการสามารถเดินทางเข้าเซอร์เบียโดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา ส่วนหนังสือเดินทางธรรมดาที่เดินทางเข้าหรือผ่านเซอร์เบียต้องขอรับการตรวจลงตรา ทั้งนี้ การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist visa) แบบ Single entry สามารถพำนักอยู่ในเซอร์เบียได้ไม่เกิน 90 วัน ส่วนประเภท Two entries และ Multiple entries สามารถเข้า-ออกได้ตามจำนวนครั้งที่ขอ โดยสามารถพำนักอยู่ในเซอร์เบียรวมกันแล้วไม่เกิน 90 วัน ปัจจุบันสามารถติดต่อขอดำเนินการเรื่องการตรวจลงตราได้ที่ สอท.เซอร์เบีย ณ กรุงจากร์ตา อินโดนีเซีย นอกจากนี้ กรณีเปลี่ยนเครื่องเกิน 8 ชม. หรือออกนอกบริเวณ Transit area ต้องขอรับการตรวจลงตราประเภทเดินทางผ่าน โดยพำนักได้ไม่เกิน 5 วัน การเดินทางเข้าเซอร์เบียจากคอซอวอไม่สามารถกระทำได้ และเป็นการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ส่วนผู้มี

วีซ่า Schengen สหราชอาณาจักร หรือสหรัฐฯ ประเภทเข้า-ออกหลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ สามารถใช้วีซ่าดังกล่าวเข้าประเทศที่ออกวีซ่าก่อนแล้วจึงใช้วีซ่านั้นเข้าเซอร์เบียได้

สถานการณ์สำคัญที่น่าติดตาม

1) ความขัดแย้งระหว่างเซอร์เบีย-คอซอวอ กรณีข้อพิพาทเรื่องการประกาศเอกราชแต่เพียงฝ่ายเดียวของคอซอวอ ซึ่งเซอร์เบียไม่ยอมรับตั้งแต่ปี 2551 โดยเซอร์เบียพยายามขัดขวางไม่ให้คอซอวอเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ มาโดยตลอด ด้านคอซอวอตอบโต้ด้วยการใช้มาตรการปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากเซอร์เบียเป็น 100% เมื่อ พ.ย.2561 อีกทั้งรัฐสภาคอซอวอผ่านร่างกฎหมายเมื่อ 14 ธ.ค.2561 เห็นชอบให้เปลี่ยนกองกำลังความมั่นคงคอซอวอ (Kosova Security Force-KSF) เป็นกองทัพอย่างเต็มรูปแบบโดยมีกำลังพล 5,000 นาย ซึ่งทำให้เซอร์เบียไม่พอใจยิ่งขึ้น

เซอร์เบียและคอซอวอร่วมลงนามในข้อตกลง The Kosovo and Serbia economic normalization agreements เน้นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ โดยมีสหรัฐฯ เป็นคนกลาง ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อ ก.ย.2563 และทั้งสองประเทศเห็นพ้องจะร่วมมือแก้ไขความขัดแย้งเพื่อให้สามารถเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) อย่างไรก็ตาม ห้วงปลายปี 2565-ต้นปี 2566 ความขัดแย้งระหว่างสองประเทศกลับมาตึงเครียด จากกรณีนายกเทศมนตรีเชื้อสายแอลเบเนียเข้าดำรงตำแหน่งในพื้นที่ทางตอนเหนือของคอซอวอ ซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเซิร์บ รวมถึงคอซอวอประกาศห้ามใช้เงินดอลลาร์เซอร์เบียในพื้นที่ที่มีประชากรชาวเซิร์บอาศัยอยู่ และนำสกุลเงินยูโรมาใช้ ทำให้สถานการณ์กตตันยิ่งขึ้น

สหรัฐฯ และ EU พยายามช่วยไกล่เกลี่ย และกดดันให้เซอร์เบียและคอซอวอปฏิบัติตามแผนสันติภาพ โดยกำหนดให้เซอร์เบียต้องยุติการปิดกั้นคอซอวอไม่ให้มีตำแหน่งในองค์การระหว่างประเทศ ขณะที่คอซอวอจะต้องสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรของเขตปกครองชาวเซิร์บ และทั้งสองประเทศจะต้องเปิดสำนักงานผู้แทนในเมืองหลวงของอีกฝ่าย เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง อย่างไรก็ตาม การที่เซอร์เบียและคอซอวอต่างมีกลุ่มชาตินิยมสุดโต่งในประเทศ จึงมีแนวโน้มว่าแผนดังกล่าวอาจไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ในระยะเวลาอันใกล้

2) การเข้าเป็นสมาชิก EU ของเซอร์เบีย EU มีเป้าหมายขยายสมาชิกใหม่ให้ครอบคลุมภูมิภาคบอลข่าน โดยการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างเซอร์เบียกับคอซอวอเป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งที่ EU จะพิจารณารับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ ที่ผ่านมา EU มีบทบาทอย่างต่อเนื่องในการรื้อฟื้นการเจรจาเพื่อนำความสัมพันธ์ระหว่างเซอร์เบีย-คอซอวอ กลับคืนสู่ภาวะปกติ แม้จะยังไม่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม ปัจจุบัน เซอร์เบียมีสถานะเป็น candidate country และคาดหวังว่าจะได้เข้าเป็นสมาชิกใหม่ของ EU ภายในปี 2568 ทั้งนี้ EU มีมุมมองเชิงบวกต่อกลุ่มประเทศบอลข่านตะวันตก 6 ประเทศ ได้แก่ เซอร์เบีย แอลบาเนีย นอร์ทมาซิโดเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา มอนเตเนโกร และคอซอวอว่าจะมีบทบาทสำคัญทางยุทธศาสตร์ต่อ EU ในอนาคต

3) การสร้างสัมพันธ์กับมหาอำนาจ เซอร์เบียเป็นประเทศสำคัญทางยุทธศาสตร์ของคาบสมุทรบอลข่านตะวันตก ซึ่งผู้นำหลายประเทศให้ความสนใจเดินทางเยือนตลอดปี 2567 อาทิ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน นาย Olaf Scholz นรม.เยอรมนี นายเอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส อย่างไรก็ตาม เซอร์เบียเน้นดำเนินนโยบายระหว่างประเทศอย่างสมดุลและรอบด้าน หลีกเลี่ยงการดำเนินมาตรการ



กว่าบาตรรัสเซียตามแนวทางของชาติตะวันตก เนื่องจากเซอร์เบียมีจุดยืนในการสนับสนุนฝ่ายรัสเซีย อีกทั้งเซอร์เบียยังต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย นอกจากนี้ เซอร์เบียเสริมสร้างความร่วมมือกับจีนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมองว่าจีนจะสามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานของเซอร์เบียได้

4) การสกัดกั้นผู้ลี้ภัย เซอร์เบียยังคงมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน และสมาชิก EU เพื่อสกัดกั้นผู้ลี้ภัยที่ต้องการใช้เซอร์เบียเป็นทางผ่านไปสู่ยุโรป โดยรัฐบาลเซอร์เบียพิจารณาให้ความคุ้มครองขบวนการผู้ลี้ภัยจากเหตุความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ให้สามารถอาศัยอยู่ในเซอร์เบียได้ชั่วคราวตั้งแต่ มี.ค.2565

5) ความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ เซอร์เบียอยู่ระหว่างการพิจารณาสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซีย รวมถึงพิจารณาใช้ประโยชน์จากแหล่งแร่ธาตุที่ค้นพบจำนวนมากเมื่อปี 2566 อาทิ ทองคำ ลิเทียม และโลหะอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ โดยคำนึงถึงข้อกฎหมายและความสอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อป้องกันความขัดแย้งในประเทศหรือผลกระทบรุนแรงด้านสิ่งแวดล้อม

ความสัมพันธ์ไทย-เซอร์เบีย :

ไทยและเซอร์เบียสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อ 22 เม.ย.2546

ด้านเศรษฐกิจ มูลค่าการค้าไทย-เซอร์เบีย ห้วง ม.ค.-ส.ค.2567 อยู่ที่ 2,284 ล้านบาท มูลค่าการส่งออกของไทยอยู่ที่ 1,587 ล้านบาท มูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 697 ล้านบาท ไทยได้ดุลการค้า 891 ล้านบาท สินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ อาหารกระป๋องและแปรรูป แม่พิมพ์หุ่นแบบหล่อโลหะ รถยนต์ ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงสวิทช์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล สินค้านำเข้าสำคัญของไทย ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ บัญ และยากำจัดศัตรูพืช และสัตว์ วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปอื่น ๆ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ



นายไมลอส วูเชวิก
(Miloš Vučević)

ตำแหน่ง	นายกรัฐมนตรีเซอร์เบีย
เกิด	10 ธ.ค.2517 (อายุ 51 ปี/2568) ที่เมืองนอวีซาด (Novi Sad) เซอร์เบีย
สถานภาพ	สมรสกับ Maja Vučević มีบุตร 2 คน ได้แก่ Mihailo Vučević และ Daniel Vučević
การศึกษา	- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จาก University of Novi Sad เซอร์เบีย
ประวัติทางการเมือง	2567 สมาชิกสภาแห่งชาติเซอร์เบีย 2566 ประธานพรรค Serbian Progressive Party (SNS) 2564 รองประธานพรรค SNS ต.ค.2565-พ.ค.2567 รอง นรม.เซอร์เบีย และ รมว.กท. 2565 สมาชิกสภาแห่งชาติเซอร์เบีย 2555-2565 นายกเทศมนตรีเมืองนอวีซาด 3 สมัยติดต่อกัน
ข้อมูลที่น่าสนใจ	- นายไมลอส วูเชวิก เป็นแฟนกีฬาตัวยง ชอบใช้เวลาว่างเชียร์กีฬา โดยเฉพาะฟุตบอล หรือเดินทางท่องเที่ยวธรรมชาติและตกปลา - หลังจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายไมลอส วูเชวิก สมัครเข้ารับราชการทหาร และประจำการอยู่ที่เมือง Gnjilane เป็นเวลา 2 ปี จากนั้นจึงลาออกมาสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี - เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรี นายไมลอส วูเชวิก เริ่มต้นอาชีพทนายความที่สำนักงานกฎหมายครอบครัว ขณะเดียวกัน จากความสนใจด้านการเมือง การปกครอง จึงสมัครเป็นสมาชิกพรรค SNS และได้รับเลือกจากสมาชิก



พรรคในท้องถิ่นให้เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายการเมืองของพรรคในเมืองนอริซาด เมื่อปี 2554 และ 2560 แต่เมื่อได้รับเลือกให้เป็นนายกเทศมนตรีเมืองนอริซาด นายไมลอส วูเซวิก จึงยุติอาชีพทางกฎหมายและหันมามุ่งเน้นเส้นทางการเมืองอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น

คณะรัฐมนตรีเซอร์เบีย

ประธานาธิบดี

นรม.

รอง นรม. และ รมว.กระทรวงการคลัง

รอง นรม. และ รมว.กระทรวงมหาดไทย

รอง นรม. และ รมว.กระทรวงสิ่งแวดล้อม

รอง นรม. ทำหน้าที่ติดตามสถานะโครงการ

ที่อยู่ในขอบข่ายอำนาจของกระทรวงและ

องค์กรพิเศษต่าง ๆ ของรัฐร่วมกับประธานาธิบดี

รมว.กระทรวงเศรษฐกิจ

รมว.กระทรวงเกษตรกรรม ป่าไม้ และการจัดการน้ำ

รมว.กระทรวงการก่อสร้าง คมนาคม และโครงสร้างพื้นฐาน

รมว.กระทรวงเหมืองแร่และพลังงาน

รมว.กระทรวงการค้าภายในและระหว่างประเทศ

รมว.กระทรวงยุติธรรม

รมว.กระทรวงการบริหารภาครัฐและการปกครองส่วนท้องถิ่น

รมว.กระทรวงสิทธิมนุษยชนและชนกลุ่มน้อย

รมว.กระทรวงกลาโหม

รมว.กระทรวงการต่างประเทศ

รมว.กระทรวงการบูรณาการยุโรป

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.กระทรวงสาธารณสุข

รมว.กระทรวงแรงงาน การจ้างงาน ทหารผ่านศึก

และนโยบายสังคม

รมว.กระทรวงครอบครัวและประชากรศาสตร์

รมว.กระทรวงกีฬา

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม

รมว.กระทรวงสวัสดิการชนบท

รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรม

รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและเยาวชน

รมว.กระทรวงสารสนเทศและโทรคมนาคม

รมว.กระทรวงการลงทุนภาครัฐ

Aleksandar Vučić

Miloš Vučević

Siniša Mali

Ivica Dačić

Irena Vujović

Aleksandar Vulin

Adrijana Mesarović

Aleksandar Martinović

Goran Vesić

Dubravka Đedović Handanović

Tomislav Momirović

Maja Popović

Jelena Žarić Kovačević

Tomislav Žigmanov

Bratislav Gašić

Marko Đurić

Tanja Mišćević

Slavica Đukić-Dejanović

Zlatibor Lončar

Nemanja Starović

Milica Đurđević Stamenkovski

Zoran Gajić

Nikola Selaković

Milan Krkobabić

Jelena Begović

Husein Memić

Dejan Ristić

Darko Glišić

(ต.ค.2567)